

## **KẾ HOẠCH**

### **Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023**

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 4659/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 238 /KH-UBND ngày 06/9/2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025;

Thực hiện Công văn số 1222-CV/QU ngày 16/01/2023 của Quận ủy Hoàn Kiếm về việc phòng chống dịch bệnh năm 2023; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 03/03/2023 của UBND quận Hoàn Kiếm về Phòng chống dịch quận Hoàn Kiếm năm 2023,

Nhằm chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm (ATTP) trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận, phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm GDĐT năm 2023, cụ thể như sau:

#### **I. MỤC TIÊU**

##### **1. Mục tiêu chung**

Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca dịch bệnh, phối hợp triển khai xử lý kịp thời triệt để không để bùng phát thành dịch lớn; tổ chức tốt hoạt động cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh.

Giảm tỷ lệ người mắc và tử vong do bệnh dịch góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn quận. Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm, kiến thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra.



Tăng cường phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận.

## **2. Chỉ tiêu cụ thể**

- 100% các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm.

- 100% các cơ sở giáo dục duy trì tổng vệ sinh toàn trường hàng tuần, khơi thông cống rãnh, không để xảy ra ứ đọng nước, duy trì vệ sinh lớp học, thu gom rác hàng ngày, phòng chống dịch bệnh hàng tuần.

- 100% trường hợp học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên mắc bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở giáo dục được phát hiện sớm, xử lý kịp thời, phần đầu không để xảy ra dịch bệnh lớn trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận.

- Phần đầu  $\geq 95\%$  cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục tiêm đủ liều vắc-xin cơ bản trong các chiến dịch.

- 100% cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra, khám sức khỏe theo chuyên khoa cho học sinh với trên 98,5% học sinh được khám (khuyến khích các nhà trường kiểm tra sức khỏe học sinh 2 lần/năm học). 100% các trường hợp mắc bệnh được thông báo cho gia đình để phối hợp chuyển tuyến và theo dõi điều trị. 100% các trường hợp bị tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm, các trường hợp dịch bệnh... (nếu có) tại các cơ sở giáo dục được sơ cấp cứu, xử lý kịp thời.

- Phần đầu 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Hoàn Kiếm tổ chức tuyên truyền về ATTP; phần đầu trên 80% cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh có kiến thức đúng về ATTP.

- Phần đầu 100% các nhà trường có bếp ăn tập thể ký hợp đồng với các cơ sở cung ứng thực phẩm, rau an toàn. 100% các cơ sở giáo dục cung cấp đủ nước uống đảm bảo chất lượng cho học sinh và giáo viên. Phần đầu 100% cán bộ quản lý ATTP, người trực tiếp liên quan đến thực phẩm, nhân viên cấp dưỡng có kiến thức, thực hành đúng về ATTP, được cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP; khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm theo quy định. Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận.

## **II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP**

### **1. Công tác tổ chức chỉ đạo**

Kiện toàn Ban chăm sóc sức khỏe học sinh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch, ATTP của các trường, phân công, phân nhiệm đảm bảo công tác chỉ đạo, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch và ATTP năm 2023.



## **2. Công tác tuyên truyền, tập huấn**

### **a) Công tác tuyên truyền**

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về “Luật An toàn thực phẩm” và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác ATTP trong trường học như : Thông tư liên bộ số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trong trường học; các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác ATTP như Nghị Định 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều luật ATTP; Nghị Định 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP; Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm... cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên y tế, người trực tiếp chế biến thực phẩm và nhân viên nuôi dưỡng...

Triển khai thực hiện Thông tư 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ GDĐT về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non; Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ GDĐT quy định về việc xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trong các trường phổ thông; Quyết định số 4501/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2021 của Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 08/10/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 3705/KH-SGDĐT ngày 27/10/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tác hại thuốc lá. Truyền thông về phòng, chống tai nạn thương tích học đường, xây dựng trường học an toàn đặc biệt là phòng chống tai nạn do ngã, đuối nước, giao thông, cháy nổ, đặc biệt nội dung phòng tránh tai nạn do ngã từ chung cư cao tầng, điện giật, hội chứng suy giảm thị lực ...

Tiếp tục nâng cao chất lượng và tăng cường nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm; tuyên truyền sâu rộng, nhằm nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh và ATTP trong các cơ sở giáo dục cho học sinh, cán bộ công chức, viên chức, cha mẹ học



sinh. Đặc biệt là dịch bệnh có nguy cơ lan mạnh trong trường học như dịch bệnh Covid-19, bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, zika, và các dịch bệnh khác...

Tổ chức tuyên truyền cho Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh tập trung vào các nội dung như vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, nhận biết, kiểm soát, sử dụng phụ gia thực phẩm, điều kiện, thời gian bảo quản; trách nhiệm trong việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn... Duy trì tuyên truyền, hướng dẫn học sinh rửa tay và giữ gìn bàn tay sạch phòng chống bệnh truyền nhiễm. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua: mạng xã hội, trang tin điện tử, các nền tảng kết nối nhà trường và phụ huynh, hệ thống loa phát thanh trường, pano, tờ rơi, tờ gấp và tuyên truyền trực tiếp tại các giờ học, các hoạt động tập thể, sinh hoạt ngoại khóa. Nội dung và phương pháp tuyên truyền phong phú, dễ hiểu để học sinh dễ tiếp thu kiến thức phòng chống dịch bệnh và ATTP cho học sinh.

Hình thức tuyên truyền phong phú: tích hợp trong các bài giảng chính khóa môn sinh học, giáo dục công dân... tổ chức nói chuyện dưới cờ theo chủ đề, tổ chức tọa đàm, tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, tham quan học tập... Khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch tại cộng đồng.

Sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến đến phụ huynh học sinh ở các cơ sở giáo dục về chủ trương, chính sách trong Kế hoạch nhằm nâng cao sức khỏe cho học sinh.

### **b) Công tác tập huấn**

Phối kết hợp với Phòng y tế, Trung tâm y tế, các bệnh viện tổ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và các văn bản mới về phòng chống dịch bệnh và ATTP cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và những người liên quan về thực phẩm các nhà trường có bếp ăn tập thể, căng tin có kiến thức, thực hành đúng về ATTP, được cấp giấy xác nhận kiến thức, khám sức khỏe định kì, xét nghiệm theo quy định... Tập huấn về chăm sóc sức khỏe học sinh và phòng chống dịch bệnh theo mùa.

### **3. Đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường**

Các cơ sở giáo dục phải cung cấp đủ nước sạch trong sinh hoạt và ăn, uống cho giáo viên và học sinh. Các bể chứa nước phải có nắp đậy, lưới chống côn trùng và khóa an toàn; định kỳ lấy mẫu xét nghiệm tự kiểm theo hướng dẫn, thau rửa vệ sinh theo quy định.

Đảm bảo vệ sinh môi trường, cống rãnh thoát nước, nhà vệ sinh... duy trì chế độ vệ sinh hàng tuần và thu gom rác thải hàng ngày.



#### **4. Công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát dịch bệnh và bệnh lây truyền qua thực phẩm**

Phối hợp giữa cơ sở giáo dục và y tế các phường giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên tại trường học. Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh dịch hoặc nghi ngờ, hướng dẫn cách ly, nghỉ học, nghỉ làm việc đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và hướng dẫn chăm sóc, điều trị kịp thời không để dịch lan rộng trong các cơ sở giáo dục. Khi có bệnh dịch xảy ra tại trường học phải phối hợp với cơ quan y tế địa phương giám sát và xử lý ổ dịch theo quy định.

Ban chăm sóc sức khỏe học sinh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch, an toàn thực phẩm, Ban chỉ đạo bán trú các trường học, các cơ sở giáo dục có kế hoạch định kỳ phối hợp với cơ quan quản lý các cấp về ATTP tăng cường kiểm tra, giám sát công tác ATTP, công tác nước sạch, vệ sinh môi trường...trong các cơ sở giáo dục hàng tháng. Căn cứ vào tình hình cụ thể, tổ chức kiểm tra đột xuất, đặc biệt là việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm trong các bếp ăn tập thể, căng tin trường học để kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống dịch và ATTP trong các trường và báo cáo cho các cơ quan chức năng.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Phòng GDĐT**

Chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh và ATTP của Ngành GDĐT.

Quản lý và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định phòng chống dịch bệnh và ATTP tại các bếp ăn bán trú. Kiểm soát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm do các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thực phẩm miễn phí cho các trường học trên địa bàn.

Phối hợp đào tạo tập huấn bồi dưỡng kiến thức về phòng chống dịch bệnh và ATTP cho cán bộ quản lý, giáo viên những người liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh và ATTP.

Phối hợp với ngành chức năng tại địa phương cung cấp thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn để các nhà trường tự lựa chọn đơn vị cung ứng thực phẩm đảm bảo an toàn chất lượng. Kiên quyết không để các đơn vị cung cấp thực phẩm, nước uống, chế biến suất ăn không bảo đảm các quy định về ATTP cung cấp dịch vụ ăn uống cho nhà trường.



Phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, giải quyết những khó khăn vướng mắc về vệ sinh môi trường, thoát nước, cung cấp nước sạch cho nhà trường, giải quyết hàng rong xung quanh trường học.

Phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác ATTP tại các trường học, các cơ sở giáo dục trực thuộc. Phối hợp triển khai các biện pháp xử lý và giải quyết ngộ độc thực phẩm (nếu có) tại các bếp ăn trường học.

Đánh giá thi đua các cơ sở giáo dục theo phân cấp.

Tổng hợp kết quả hoạt động công tác phòng chống dịch bệnh và ATTP tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn báo cáo UBND quận và Sở GDĐT. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện chế độ báo cáo về phòng chống dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm với cơ quan chức năng tại địa phương và các cấp quản lý giáo dục nếu có sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm.

## **2. Các cơ sở giáo dục**

Căn cứ các yêu cầu, nội dung Kế hoạch, xây dựng kế hoạch công tác phòng chống dịch bệnh và ATTP của cơ sở và tổ chức thực hiện tốt yêu cầu, nội dung Kế hoạch; Phát động phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” và phòng chống dịch bệnh trong nhà trường. Các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường, nhà bếp, nhà ăn dụng cụ chế biến, chứa đựng thức ăn, nước uống; bổ sung cơ sở vật chất và đảm bảo điều kiện ATTP phục vụ học sinh và giáo viên.

Hiệu trưởng, người đứng đầu cơ sở giáo dục kí cam kết bảo đảm ATTP đối với bếp ăn tập thể tại trường học và công khai theo quy định. Nêu cao trách nhiệm quản lý và triển khai thường xuyên các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch bệnh và ATTP tại trường học. Tổ chức tốt công tác tiêm chủng phòng bệnh tại trường học theo kế hoạch, hướng dẫn của ngành y tế. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương để triển khai công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm trong đơn vị. Phối hợp với ngành y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh theo quy định.

Đẩy mạnh tuyên truyền cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và ATTP cho học sinh. Giáo dục học sinh làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền tích cực giữa gia đình - nhà trường - cộng đồng dân cư về phòng chống dịch bệnh và ATTP. Phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường và vai trò giám sát của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác phòng chống dịch bệnh và ATTP.



Đảm bảo điều kiện ATTP của bếp ăn bán trú; hợp đồng với các đơn vị đủ điều kiện ATTP cung cấp thực phẩm, suất ăn, nước uống cho học sinh theo quy định. Tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh.

Thường xuyên tự kiểm tra công tác phòng chống dịch, ATTP trong nhà trường, kịp thời khắc phục tồn tại. Báo ngay với cơ quan chức năng tại địa phương và các cấp quản lý giáo dục khi có sự cố về ATTP; phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn điều tra và xử lý ngộ độc thực phẩm (nếu có).

Phối hợp tốt với chính quyền địa phương giải quyết tình trạng hàng rong không đảm bảo ATTP khu vực xung quanh trường học.

Tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý về phòng chống dịch bệnh và ATTP tiến hành thanh kiểm tra giám sát định kỳ đột xuất theo quy định. Tiếp thu và khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại nếu có.

Tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham dự đầy đủ các lớp tập huấn về phòng chống dịch bệnh và ATTP. Tổ chức ít nhất 01 buổi/học kì truyền thông ngoại khóa về phòng chống dịch bệnh và ATTP trong trường học. Các trường có bếp ăn tập thể, căng tin tại trường tổ chức ít nhất 1 buổi tập huấn về phòng chống dịch bệnh và ATTP cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người liên quan đến thực phẩm, nhân viên nhà bếp, nuôi dưỡng..

Thường xuyên theo dõi thông tin từ website của các Sở: Y tế, Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Cổng giao tiếp điện tử Thành phố danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ATTP và các cơ sở vi phạm ATTP để lựa chọn đơn vị cung ứng thực phẩm đảm bảo ATTP.

Bổ trí điều kiện và huy động các nguồn lực cho công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh và ATTP trong trường học, tăng cường đầu tư cho công tác y tế trường học về mọi mặt đảm bảo triển khai tốt công tác phòng bệnh, sơ cấp cứu tại trường học.

Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động định kỳ, đột xuất, báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm (nếu có) với Phòng GDĐT theo đúng quy định.

#### **IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO**

Các cơ sở giáo dục phải báo cáo hoạt động phòng chống dịch bệnh và ATTP cho Phòng GDĐT và các cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Thực hiện báo cáo đột xuất khi có các vấn đề ATTP phát sinh tại địa phương; báo cáo về phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm với cơ quan chức

năng và các cấp quản lý giáo dục, phối hợp triển khai có hiệu quả các biện pháp xử lý và khắc phục hậu quả theo quy định.

Căn cứ kế hoạch, Phòng GDĐT quận yêu cầu các trường học, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chủ động đầu tư điều kiện đảm bảo hoạt động phòng chống dịch bệnh và ATTP trong đơn vị. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần thông báo về Phòng GDĐT để nhận được sự chỉ đạo giải quyết. /:V

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các trường học, cơ sở giáo dục;
- Lưu: VT, PGDĐT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Phan Thị Kim Ngân**